



ผู้สนใจศึกษาต่อ : นักศึกษา : บุคลากร : ศิษย์เก่า

หน้าแรก » ข่าวกิจกรรม

แข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1

Share 0 Like Sign Up to see what your friends like. ทวีต 0



เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะเจ้าภาพได้จัดแข่งขันโต้วาทีระดับอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ สวนทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในประเด็นต่างๆจากการตั้งข้อถกเถียงโต้วาทีและอาจส่งผลไปสู่การตระหนักในประเด็นปัญหาของสังคมผ่านความคิดเห็น ข้อเท็จจริงจากการโต้วาที โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 7 สถาบันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง, วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดตรัง, สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง, วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง, มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตตรัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง

นายภัส จันยอง ผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้กล่าวว่า "ตามที่สถาบันการศึกษาในจังหวัดตรัง 7 สถาบัน และอีก 2 องค์กรภาคเอกชน ได้มีข้อตกลงความร่วมมือตามพันธกิจ MOU 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรังที่ผ่านมา ด้านงานกิจการนักศึกษาของแต่ละสถาบันได้มีความเห็นร่วมกันว่า จะเริ่มจัดโครงการประเพณีโต้วาทีสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดตรังขึ้น เพื่อกระชับความร่วมมือใน ส่วนงานกิจการรรมนักศึกษา และงานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยยึดแนวปฏิบัติเดียวกับการจัดแข่งขันกีฬา 7 สถาบัน คือ การหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน แต่ในปีการศึกษานี้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะประธานกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557

ซึ่งมีทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจาก 7 สถาบันการศึกษา โดยแบ่งเป็นการแข่งขันรอบเช้า "รอบคัดเลือก" และในรอบบ่าย "รอบชิงชนะเลิศอันดับ 3 และ 1 ตามลำดับ" โดยผู้จัดในการแข่งขัน อาทิ "ใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด ดีกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุง" "วัฒนธรรมไทยใจโลกว่าวัฒนธรรมต่างชาติ" เป็นต้น

ดร. นิพนธ์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประเพณีโต้วาทีอุดมศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 และรู้สึกภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในครั้งนี้

โครงการประเพณีโต้วาทีอุดมศึกษาจังหวัดตรัง จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นผลประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ฝึกทักษะการใช้ภาษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งเพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมชมการแข่งขัน โดยยึดหลักโครงการคือ "แตกต่างด้วยเหตุผล" ซึ่งในแต่ละข้อมติการแข่งขันล้วนแต่เป็นข้อถกเถียงที่ถูกต้องสมเหตุสมผลเพื่อสร้างความรู้ มุมมอง และทัศนคติ แก่ผู้ชมทุกท่าน

ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือทีมนักโต้วาทีจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี จังหวัดตรัง โดยทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แกทีมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แกทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

หน้าแรก แผนที่และเส้นทาง ค้นหา... คณิต ม.อ. คิงเว็นไรต์



ภาควิชาพัฒนภาพ/ข่าว โทร. 088-1789821

ข่าวล่าสุดในหมวดข่าวกิจกรรม

"เพื่อนใจ Delivery" ของ น.ศ. ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ...
เชิญร่วมงานตลาดนัดอุทยานอาหาร "วิถีแห่งสุขภาพ วิถีแห่งวัฒนธรรม"
ม.อ.จับมือ อภจ.สงขลา ริเริ่มภาพลักษณ์สินค้าท้องถิ่นให้มีเอกลักษณ์เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ทุกสิ่งต้องการ "การเอาใจใส่" ขณะกางประกวดภาพถ่าย "@PSU...Life Style = Life Skill"
นายกสโมสรฯ คนใหม่ เน้นสร้างกิจกรรมสามัคคี หวังพัฒนาระบบอาคารรวมมีตจัดกิจกรรม

>> **อ่านข่าวทั้งหมด**